



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองพล

ตามที่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองเมืองพล ตามประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมือง
พล ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล ในตำแหน่งต่าง ๆ
เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองพล รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรฯ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามประกาศ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ อย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้
ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในกำหนดเวลาที่เทศบาล
เมืองเมืองพลกำหนดไว้

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้างในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

๓. การสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้ว หรือ
ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ถึงลำดับที่ที่จะ
แต่งตั้งหรือพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้างในกรณีได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

อนึ่ง สำหรับการแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองเมืองพล จะดำเนินการ
เรียกเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามลำดับในบัญชีตามตำแหน่งว่างของเทศบาล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพโรจน์ รังสินธุ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 ของเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เลข ประจำตัว ผู้เข้ารับการ คัดเลือก	ชื่อ - สกุล	การคัดเลือก			รวม (๒๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
		ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)		ภาคความ เหมาะสม กับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)			
		ภาคความรู้ (๕๐ คะแนน)	ปฏิบัติ/สมรรถภาพ (๕๐ คะแนน)				
๐๐๑-๐๐๒	นายคัมภีร์ หนองนา	๔๖	๔๘	๘๘	๑๘๒	๙๑	๑
๐๐๑-๐๐๑	นายศิริศักดิ์ ศรีมาตร	๒๗	๔๔	๘๗	๑๕๘	๗๙	๒
๐๐๑-๐๐๔	นายบุญสี สีนนเคน	๒๒	๔๒	๘๖	๑๕๐	๗๕	๓



(นายไพโรจน์ รังสินธุ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล